



# เครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติ

**นำเพชร จันท**  
 namphetc@dailynews.co.th

"คุณเคยซื้อข้าวสาร 5 บาท ได้อากที่ไหน?" คำถามสั้น ๆ แต่ไร้ซึ่งคำตอบ...  
 ร.อ.พีระ เสียมเจริญ นายทหารสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า "เครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติ" กล่าวว่า แม่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลิตข้าวสารได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ประชาชนระดับล่างที่มีรายได้



ช่วงแรกเครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติได้ทดลองใช้ที่กรมการทหารสื่อสาร พบว่าได้ผลดี ไม่มีปัญหาติดขัดหรือเครื่องรวน ขณะนี้ได้ทำการบันทึกรูปแบบเหรียญของแต่ละประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในต่างประเทศนอกจากข้าวสาร เช่น เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ



สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และจะส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2549

ความจำเรื่องราคาติดไว้ในเครื่อง เชื่อมต่อการทำงานผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป และมีช่องเก็บถุงใส่ข้าวอยู่ด้านหลัง

2 ปีเต็มกับการทุ่มเทคิดค้น "เครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติ" ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก "เครื่องตวงข้าวประสิทธิภาพสูง" ผลงานของ ร.อ.พีระ เช่นกัน นอกจากนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อข้าวสารได้ในราคา 5 บาท ในปริมาณ 2 ชีดแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวเขาสามารถจำหน่ายข้าวสารได้เอง

ทั้งนี้เครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติมีราคาอยู่ที่เครื่องละ 1.2-1.6 แสนบาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-9715-5100

อีกท่อน้อยคงไม่ต้องคิดว่า...ข้าวสาร 5 บาทหาซื้อได้ที่ไหน?

เป็นรายวันกลับมีโอกาซื้อข้าวสารเป็นกิโลกรัมได้ยาก ดังนั้นจึงได้สร้างเครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย

"เครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติสามารถหยอดเหรียญซื้อข้าวสารได้ตั้งแต่ 5-99 บาท โดยสามารถเลือกประเภทของข้าวได้ 3-4 ประเภท เช่น ข้าวหอมมะณี ข้าวธรรมดา ฯลฯ แล้วแต่เจ้าของเครื่องกำหนด ซึ่งเครื่องจะใช้ระบบจ่ายข้าวตามหลักการทางฟิสิกส์เพื่อกำหนดปริมาณเบื้องต้นของกระบอกตวง โดยมีหน่วย

ร.อ.พีระกล่าวต่อว่า เครื่องจำหน่ายข้าวสารอัตโนมัติถูกออกแบบให้มีลิ้นชักบรรจุข้าวสารตั้งแต่ 2-4 ลิ้นชัก ลิ้นชักละ 60 กิโลกรัม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเครื่องว่าต้องการจำหน่ายข้าวสารกี่ประเภท ที่สำคัญสามารถตั้งปรับราคาการจำหน่ายข้าวสารได้ตามสภาวะราคาที่สูง-ลง